

Mời các bạn cùng tham khảo Văn mẫu **Dàn ý: Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, kiến thức là con đường sống** lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh mở rộng vốn từ và tham khảo thêm các ý tưởng cho bài viết của mình.

*Dàn ý lớp 8 số 6 đề 3 Suy nghĩ về câu nói của M. Go-rơ-ki mẫu số 1 ngắn gọn*

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

Lưu ý: học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của bản thân mình.

## **2. Thân bài**

### *a. Giải thích*

“Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”: Đọc sách giúp con người tiếp thu nguồn tri thức để hoàn thiện bản thân, suy nghĩ đúng đắn hơn và đủ kiến thức để tìm kiếm công việc nuôi sống bản thân.

### *b. Phân tích*

Mỗi con người không thể trưởng thành, mở rộng tầm hiểu biết nếu không tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, kiến thức được ghi lại, tập trung chủ yếu dưới dạng sách vở.

Mỗi người cũng có thể chia sẻ bài học, lan tỏa thông điệp tốt đẹp thông qua sách vở.

Nếu các thế hệ đi trước không lưu lại kiến thức, bài học vào sách vở thì hiện nay chúng ta sẽ không có những bài học bổ ích và xã hội sẽ không phát triển như bây giờ.

Xã hội không có sách vở, kiến thức sẽ chìm trong u tối với sự lạc hậu, những thông điệp tốt đẹp, truyền thống văn hóa không được lưu truyền từ đời nọ sang đời kia tạo nên bản sắc văn hóa riêng.

Sách còn giúp con người giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

### *c. Chứng minh*

Học sinh tự lấy dẫn chứng là tầm quan trọng của sách vở đối với đời sống con người.

#### *d. Phản biện*

Trong cuộc sống vẫn còn nhiều người chưa ý thức được tầm quan trọng của sách vở, chưa có ý thức đọc sách, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân mà chỉ lười biếng, dựa dẫm vào người khác. Những người này mãi sẽ không tiến bộ và đáng bị chỉ trích.

### **3. Kết bài**

Khẳng định lại tầm quan trọng của sách và rút ra bài học cho bản thân.

*Dàn ý lớp 8 số 6 đề 3 Suy nghĩ về câu nói của M. Go-rơ-ki mẫu số 2 hay nhất*

#### **I. Mở bài**

– Sách là một người bạn thân thiết của con người, giúp ta tiếp thu tri thức của nhân loại.

– Câu nói của M.Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống

Một nhà văn Nga từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi nhưng chân trời mới”, quả thực vậy đọc sách là một cách để ta thường trau dồi kiến thức, bồi đắp tri thức. Dù cuộc sống hiện đại làm văn hóa đọc ở mọi người hạn chế, giảm sút. Vì vậy mà việc đọc sách càng cần được chúng ta khuyến khích thêm, nhấn mạnh vai trò quan trọng của sách trên con đường đến thành công. Và ngay từ xa xưa đã có rất nhiều vị danh nhân khẳng định được tầm vai trò của sách. Trong đó có câu nói của M.Gorki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

#### **II. Thân bài**

##### **1. Giải thích:** (Đặt câu hỏi: Là gì?)

Sách là gì? → Sách là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và là kho tàng quý báu của nhân loại.

Sách còn là di sản văn hóa của mỗi dân tộc trên đất nước được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách cũng là công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức, sự hiểu biết lên tầm cao hơn của các thế hệ sau này

## 2. Đưa ra các biểu hiện: (Đặt câu hỏi: Tại sao? Vì sao?)

### a. Tại sao sách là con đường sống?

Vì sách là nguồn kiến thức vô tận của loài người.

Tất cả mọi thứ từ xa xưa, con người đều ghi lại trên thẻ tre, hòn đá hay nền đất sét. Thời nay, con người đã biết chế tạo ra giấy rồi ghi lại những thông tin mà người cổ xưa để lại và đúc kết thành một cuốn sách.

Nhiều tác giả tài năng với những cuốn sách tuyệt vời phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

### b. Vậy sách có tác dụng gì đối với chúng ta?

Sách giúp con người hiểu sâu hơn về khoa học tự nhiên thông qua các loại sách khoa học; hiểu sâu hơn về tâm lí, tình cảm qua những cuốn truyện dài, ngắn hoặc tiểu thuyết; hiểu sâu hơn về cơ thể con người qua các loại sách y học;... sách âm nhạc giúp ta biết thêm về cuộc đời nghệ thuật của những người nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới mà mình yêu thích.

Sách còn cung cấp cho chúng ta nhiều điều mới lạ và thú vị hơn nữa qua nhiều loại sách khác nhau.

Không những vậy, sách còn là một công cụ để gắn kết nhiều dân tộc trên thế giới, giúp dân tộc này hay công dân nước này hiểu thêm về dân tộc kia hay công dân nước kia về mặt xã hội, kinh tế, du lịch,...

### c. Bàn bạc, mở rộng vấn đề

Bên cạnh đó, vẫn có những loại sách hay truyện đen, sách có nội dung không hay, thô tục như văn hoá phẩm đồi trụy, gây ảnh hưởng đến nhiều người nếu như quá tò mò về những nội dung ấy gây ra các hậu quả khó lường, tệ nạn xã hội ngày một tăng.

Không những ham mê đọc sách mà ta còn phải khôn ngoan lựa chọn cho mình những loại sách phù hợp với lứa tuổi để tránh sa vào các tệ nạn xã hội chỉ vì tính tò mò của bản thân.

## III. Kết bài

Đọc sách vẫn là cách hiệu quả nhất để nâng cao kiến thức.

Là món ăn tinh thần bổ dưỡng cho tâm hồn của chúng ta.

*Dàn ý lớp 8 số 6 đề 3 Suy nghĩ về câu nói của M. Go-rơ-ki mẫu số 3 tuyển chọn*

**a) Mở bài**

Nêu suy nghĩ của em về nhận định của M.Go-rơ-ki đã nói: "Hãy yêu sách..."

**b) Thân bài**

Người đời thường nói: "Bộ lông làm đẹp con công, tri thức làm đẹp con người". Trong đời sống xã hội hiện nay, nếu không có tri thức thì sao? Con người có tồn tại và phát triển không? ...

Sách báo, một nguồn thông tin để biết được mọi diễn biến xảy ra trong và ngoài nước đồng thời tiếp thu được các kiến thức lạ.

Sách là nơi con người lưu trữ và truyền lại những kiến thức lịch sử. Sách có sức sống phi thường vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian. Chính vì vậy, cuộc sống nhờ có sách mà con người cảm thấy thế nào? (thoải mái, mở rộng tầm hiểu biết hay là nâng cao hơn).

Sách bao giờ cũng mang đến cho ta nhiều điều mới mẻ. Sách có nhiều loại, nhiều đề tài khác nhau. Do đó nó giúp ta có gì?

Đền với sách, ta có thể biết bất cứ gì xảy ra trong đâu? Chẳng hạn sách lịch sử giúp ta hình dung những cuộc đấu tranh ác chiến thời vàng son của các triều đại.

Sách văn học thể hiện tài năng của nhiều nhà văn, cho ta biết thưởng thức thơ văn, bồi dưỡng tâm hồn, toán học lại khiến ta phải tư duy đầu óc...

Sách còn giới thiệu với ta nhiều kinh nghiệm, thành tựu về khoa học, nông công nghiệp và cả chính trị. Ngoài ra sách còn là hướng dẫn viên đưa ta đến những danh lam thắng cảnh, kì quan thế giới.

→ Tất cả đều dùng để khẳng định sách là nguồn kiến thức như thế nào? Nó dạy ta biết bao điều hay lẽ phải trong cuộc sống, giúp ta ngày một hoàn thiện bản thân nhân phẩm, đạo đức.

→ Cho nên có thể nói sách là người bạn thân như thế nào? (hữu ích mang lại niềm tin yêu...). Sách không chỉ giúp mở mang kiến thức mà còn đem đến nguồn hạnh phúc, sự thanh thản cho tâm hồn.

Do vậy, câu nói của M.Go-rơ-ki rất đúng đắn ...

Bên cạnh mặt tốt luôn có cái xấu. Vì vậy, cần phải biết chọn sách phù hợp với lứa tuổi của mình.

Mục đích của chúng ta khi đọc sách là gì? (giải trí một cách lành mạnh, thêm kiến thức...).

Nhưng coi sách cũng có khi là cách tự học nên phải đọc sách đúng lúc, đúng chỗ. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đọc như con một sách hay đọc để rồi không còn thực tế chàng Đôn-ki-hô-tê.

Chúng ta cần sắp xếp hợp lí về thời gian đọc sách đúng cách, biến kiến thức của sách thành của riêng mình. Nó sẽ là người bạn tốt cho ai biết nâng niu, trân trọng và học hỏi.

Kiến thức còn giúp cho xã hội văn minh thoát khỏi nền lạc hậu. Một xã hội chú trọng nhiều đến tài trí thì sẽ có nhiều nhân tài. Một đất nước có nhiều đội ngũ khoa học thì sẽ có những phát minh máy móc hiện đại tân tiến.

Cho nên kiến thức là con đường sống của mọi người. Đó là con đường của ước mơ và hy vọng, biết hướng về tương lai bằng niềm tin tự khám phá mình để hoàn thiện nhân cách của mình.

Vì thế nếu không có sách con người sẽ sống trong tối tăm, dốt nát, mất tự do.

### ***c) Kết bài:***

Quả thật câu nói của M.Go-rơ-ki là một lời khuyên chí tình. Sách rất quý nhưng không tự đến với con người mà con người phải tìm lấy sách để đọc.

Ta phải đọc sách một cách ham mê và đọc với tinh thần chủ động, suy nghĩ, nghiền ngẫm. Đọc và làm theo sách sẽ giúp ta trau dồi, nâng tầm hiểu biết ngày một cao hơn.

Sách đúng là kho tàng trí tuệ của nhân loại, là giá trị vô giá của loài người.

*Dàn ý lớp 8 số 6 đề 3 Suy nghĩ về câu nói của M. Go-rơ-ki mẫu số 4 chi tiết*

### ***1/ Mở bài***

Sách là một người bạn thân thiết của con người, giúp ta tiếp thu tri thức của nhân loại. Bởi vậy, M.Go-rơ-ki đã từng nói: "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống".

## **2/ Thân bài**

### *a/ Giải thích*

Sách là gì? Sách là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và là kho tàng quý báu của nhân loại.

Sách còn là di sản văn hóa của mỗi dân tộc trên đất nước được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách cũng là công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức, sự hiểu biết cho các thế hệ sau này.

### *b/ Lý giải vì sao sách lại là con đường sống.*

Vì sách là nguồn kiến thức vô tận của loài người, được tích lũy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sách chính là nơi lưu giữ thông tin cho con người.

Sách cung cấp tri thức cho nhân loại, nhờ có sách mà chúng ta hiểu biết thêm các kiến thức về thiên văn, địa lý, lịch sử,... Sách đã mở trước mắt mỗi chúng ta những chân trời mới, chân trời của sự hiểu biết.

Sách giúp chúng ta giao lưu giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Giúp chúng ta kết nối, hòa nhập vào thế giới hiện đại.

Sách còn là phương tiện hữu ích trong việc giáo dục con người, giáo dục tình cảm, thẩm mỹ, đạo đức,... Đọc sách khiến mỗi chúng ta sống nhân văn hơn, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người nhiều hơn.

### *c/ Bàn bạc, mở rộng vấn đề*

Bên cạnh đó, vẫn có những loại sách, truyện có nội dung không hay, thô tục gây ảnh hưởng xấu đến người đọc.

Không những ham mê đọc sách mà ta còn phải khôn ngoan lựa chọn cho mình những loại sách phù hợp với lứa tuổi để tránh sa vào các tệ nạn xã hội chỉ vì tính tò mò của bản thân.

Để chọn được sách hay là một điều không hề đơn giản, bởi trên thị trường hiện nay mỗi ngày có hàng chục đầu sách xuất hiện, mà trong số sách đó thì sách rác nhiều

hơn là sách vô ích, hữu ích với con người. Bởi vậy, cách lựa chọn sách là yếu tố đặc biệt quan trọng.

- Cách chọn sách hay:

Lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi.

Chọn sách phù hợp với nhu cầu, mục đích của bản thân.

Lựa chọn nhà xuất bản uy tín.

Lựa chọn sách đúng nhưng chúng ta cũng cần có phương pháp đọc đúng: Đọc thật kỹ, sau đó biến những kiến thức trong sách thành của bản thân mình, áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống.

### **3/ Kết bài:**

Đọc sách vẫn là cách hiệu quả nhất để nâng cao kiến thức. Sách là món ăn tinh thần bổ dưỡng cho tâm hồn của chúng ta.

**CLICK NGAY** vào **TẢI VỀ** dưới đây để download Văn mẫu **Dàn ý: Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, kiến thức là con đường sống** Ngữ văn lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.